

สพฐ.ตั้งงบประมาณปี 66 รวม 2.8 แสนล้าน พัฒนาจุดเน้นตาม 12 นโยบาย 7 วาระเร่งด่วน

● นำเสนอเมื่อ 13 ม.ค. 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อวางแผนจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้นำนโยบายของรัฐบาล และ 12 นโยบาย 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มาทบทวนเพื่อจัดทำงบประมาณ โดย รมว.ศธ.ได้มอบแนวทางจุดเน้นการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ดังนี้ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัด ศธ. การจ้างครูผู้สอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตลอดจนงบฯลงทุน ค่าก่อสร้างบ้านพักครู ของ สพฐ. และปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้อยู่มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ และสามารถตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาได้

ว่าที่ ร.ต.ธนุ กล่าวต่อว่า ในส่วนของ สพฐ.จะนำนโยบายเหล่านี้มาจัดตั้งงบใหม่ เช่น การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย จากเดิม สพฐ.กำหนดงบดำเนินการไว้ 60 ล้านบาท จะเพิ่มมาเป็น 100 ล้านบาท การยกระดับคุณภาพการศึกษา จะจัดสรรงบสร้างโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อบริหารจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ มีอาคารสถานที่ มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการเรียนการสอน เพื่อดึงเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนร่วมกันในโรงเรียนคุณภาพ พร้อมกันจัดงบประมาณสร้างบ้านพักครู ทั้งนี้ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะพัฒนาไปสู่ศตวรรษที่ 21

และจะจัดงบประมาณ 1 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาครูทุกระดับตั้งแต่ครูสอนระดับอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6.) รวมกว่า 5 แสนคน เพื่อให้ครูมีความสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และพัฒนาครูให้มีทักษะความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใหม่ จากเดิมที่เน้นท่องจำเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ เขาใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย

"สพฐ.ได้เตรียมตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะทราบว่าในเร็วๆ นี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานอุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายรายหัวให้นักเรียนทุกสังกัด ซึ่งหาก ครม.อนุมัติแล้ว สพฐ.ก็จะมั่งบงรับและเร่งผลักดันได้ทันที เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ จะต้องปรับเงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายรายหัวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ผมจะเร่งจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เสร็จ และเสนอให้สำนักงบฯ กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 14 ม.ค.นี้ เบื้องต้นได้จัดทำคำขอของงบประมาณ เฉพาะของ สพฐ.ไว้ 2.8 แสนล้านบาท ซึ่งมากกว่าวงบปี 2565 ซึ่ง สพฐ.ได้รับมา 2.5 แสนล้านบาท" ว่าที่ ร.ต.ธนุ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565](#)